

Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa.

Ngày 21 tháng 01 năm 2019, tại Hội trường Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Tham dự có Ông Nguyễn Văn Lê Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Phát điện 3 – Công ty Cổ phần và đại diện các Ban trong Tổng Công ty cùng toàn thể Ban lãnh đạo, CBCNV Công ty.

Hội nghị đã nghe Đồng chí Lê Văn Huy – Phó Tổng Giám đốc Công ty, Chủ tịch Công đoàn Công ty trình bày Báo cáo kết quả công tác SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019, Ông Nguyễn Thế Trinh – Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty báo cáo kết quả Hoạt động Công đoàn năm 2018 và nội dung trọng tâm hoạt động Công đoàn năm 2019, cùng những bài tham luận của các phân xưởng đã tham gia đóng góp cho Hội nghị.



Đồng chí Lê Văn Huy – Phó Tổng Giám Đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty báo cáo kết quả Kinh doanh 2018 và kế hoạch Kinh doanh 2019

Phát biểu Tổng kết Hội nghị năm 2018 có Ông Nguyễn Văn Lê Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Phát điện 3 – Công ty Cổ phần cũng đã chỉ đạo, chia sẻ những khó khăn và những mặt đã đạt được và chưa đạt được trong năm 2018 cùng toàn thể CBCNV trong Tổng Công ty cùng có sự cố gắng phấn đấu, tích cực tham gia thi đua, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trong năm 2019, đồng thời Ông cũng gửi lời chúc mừng năm mới, chúc sức khỏe, thành công và hạnh phúc tới toàn thể Cán bộ và người lao động trong Công ty.



*Đồng chí: Nguyễn Văn Lê Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Phát điện 3 – CTCP
phát biểu và chỉ đạo tại Hội nghị*

Đề ghi nhận các tập thể, cá nhân đã có những thành tích xuất sắc trong phong trào lao động sản xuất kinh doanh và hoạt động Công đoàn năm 2018, Công ty và Ban chấp hành Công đoàn đã trao tặng:

- Tập thể: 06 tập thể công nhận Lao động xuất sắc; 18 tập thể đạt Lao động tiên tiến.
- Cá nhân: 07 người nhận Bằng khen Bộ Công Thương; 02 người nhận Bằng khen Tập đoàn Điện Lực Việt Nam; 20 người nhận Bằng khen Chiến sĩ thi đua Cơ sở; 10 người nhận bằng khen của Tổng Công ty; 57 người nhận Giấy khen Công ty và 264 người đạt Lao động tiên tiến.



Bế mạc Hội nghị Ông Lê Văn Huy Phó Tổng Giám đốc Công ty, Chủ tịch Công đoàn Công ty đã phát động thi đua hoàn thành Kế hoạch năm 2019.

Hội nghị kết thúc với tiệc liên hoan Mừng xuân Kỷ Hợi và Tổng kết một năm đầy cố gắng của CBCNV Công ty với những ca khúc về ngành Điện, Ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, mừng Đảng mừng xuân đã được chính cán bộ công nhân viên trong Công ty thể hiện bằng những tình cảm và sự nhiệt huyết nhất.



*Tiết mục Văn nghệ Mừng Đảng Mừng xuân năm 2019
Chúc mừng Hội nghị Tổng năm 2018 kết thành công rực rỡ*

***Vũ Đình Thắng – Công đoàn BP Nghiệp vụ
Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa***